



Ngày 14 tháng Tư năm 2022

Đến: Tất cả Nhân viên và Đối tác của Văn phòng ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services - ODDS)

Về việc: Gia hạn tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên bang

Trong suốt thời gian bị đại dịch COVID-19, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services - ODDS) và chính quyền liên bang đã tiến hành các hoạt động nhằm bảo vệ sức khỏe của những người mà đang nhận các dịch vụ và đang làm việc trong hệ thống dịch vụ khuyết tật phát triển của Oregon.

Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên bang (Public Health Emergency - PHE) đối với COVID-19 dự kiến hết hạn vào ngày 16 tháng 4 năm 2022, vừa mới được gia hạn thêm 90 ngày. Việc này giúp chúng tôi có thời gian chuẩn bị cho quá trình chuyển tiếp trở lại quy trình tiêu chuẩn của chúng tôi.

### **Những hoạt động và miễn trừ tạm thời sau đây sẽ chấm dứt khi PHE kết thúc:**

- Qua các cuộc gọi video để tiến hành dịch vụ chăm sóc theo mức độ thích hợp (Level of Care - LOC), Đánh giá Các Nhu cầu Oregon (Oregon Needs Assessments – ONAs) và đánh giá rủi ro từ xa.
- Sự ủy quyền tiên-hiện hữu và khả năng gia hạn sự ủy quyền dịch vụ trong một năm mà không cần thực hiện một Kế hoạch Hỗ trợ Cá nhân (Individual Support Plan - ISP) mới.
- Phụ huynh và người giám hộ của những trẻ vị thành niên đang mắc phải tình trạng khuyết tật trí tuệ và phát triển (Intellectual and Developmental Disability - I/DD) mà đang phục vụ với vai trò là người chăm sóc được trả phí của con họ.
- Tạm hoãn các thông báo công khai thông thường của Bộ lạc và các quy trình tư vấn dành cho việc trình nộp Medicaid.
- Chương trình dịch vụ có cơ sở cộng đồng thông qua sự đồng ý bằng lời cho các kế hoạch dịch vụ lấy con người-làm trung tâm.
- Tạm hoãn kiểm tra lý lịch tội phạm dựa trên vân tay đối với nhân viên mới

Chúng tôi sẽ phát thông tin với các chỉ thị về chính sách chính thức và hướng dẫn hỗ trợ nhân viên và các đối tác thông qua các thời kỳ chuyển tiếp này.

Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã điều chỉnh các quy trình của họ để chăm sóc cho các cư dân Oregon mà đang mắc phải tình trạng khuyết tật trí tuệ và phát triển trong suốt thời gian xảy ra PHE liên bang này.

Trân trọng,



Lilia Teninty  
Giám đốc  
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

*Thông điệp của Giám đốc ODDS trước đây được đăng tại*  
<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

*Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter @OregonODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.*

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập trang mạng [www.oregonrelay.com](http://www.oregonrelay.com) hoặc [www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers](http://www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers).